

Năm nay, thôn Văn Long, xã Vũ Tiến được huyện Vũ Thư chọn tổ chức điểm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, ngay từ cuối tháng 10, Ban công tác mặt trận thôn đã chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ngày hội: trang trí nhà văn hóa, tập văn nghệ, vệ sinh đường làng ngõ xóm, trang hoàng sân khấu... Ông Trần Duy Anh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn cho biết: Rất vinh dự năm nay thôn được chọn làm điểm của huyện, các công việc chuẩn bị vì vậy cũng được đẩy lên sớm hơn từ việc xây dựng kế hoạch đến triển khai các công việc. Hiện đội văn nghệ của thôn đã tập được hơn 10 buổi. Với ý nghĩa gắn kết người dân, nhiều năm qua, thôn duy trì tổ chức bữa cơm đại đoàn kết. Nhờ những bữa cơm như thế, ngày hội đại đoàn kết của thôn trở nên rộn ràng, ấm áp tình nghĩa xóm làng, bà con động viên nhau góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Năm nay, thôn dự kiến sẽ tổ chức khoảng 60 mâm cơm mời tất cả bà con trong xóm cùng con em xa quê cùng về chung vui.

# Sẵn sàng cho ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Từ cuối tháng 10, đầu tháng 11, không khí vui tươi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 đã hiện hữu ở nhiều nơi, nhất là những khu dân cư được tỉnh, huyện chọn làm điểm. Đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp, rực rỡ sắc màu của cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, sẵn sàng cho ngày hội của tình đoàn kết.



Nhân dân khu dân cư số 3 và số 4, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) treo cờ trang trí chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thôn Văn Long có hơn 45% dân số là đồng bào theo đạo Công giáo. Hàng năm, khi gần tới ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, bà con trong thôn không phân biệt lương - giáo đều chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, Ban công tác mặt trận thôn chuẩn bị các công việc để ngày hội diễn ra vui tươi, lành mạnh,

thắm đượm tình đoàn kết. Ông Trần Quang Độ, Trùm trưởng Giáo xứ Đông A cho biết: Hàng năm, Giáo xứ đều phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền thôn trong việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc như đúng nhà văn hóa cộng đồng, cho mượn bát đĩa, bàn ghế; cử ban kèn trống, thành viên đội

văn nghệ của Giáo xứ tham gia tập luyện để chuẩn bị các tiết mục biểu diễn trong ngày hội. Sau phần lễ hội, năm nào bà con lương - giáo trong thôn cũng đều ngồi lại với nhau cùng ăn bữa cơm đại đoàn kết, chia sẻ với nhau những câu chuyện trong cuộc sống, qua đó thêm gắn kết tình nghĩa xóm làng.

Cùng với thôn Văn Long, hòa chung niềm vui đón chào ngày hội đại đoàn kết của toàn dân, bà con liên khu dân cư số 3 và số 4, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) tất bật chuẩn bị cờ hoa, trang trí nhà văn hóa từ hơn một tuần trước để chào đón ngày hội. Ông Bùi Hữu Thắng, Bí thư Chi

bộ, Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư số 3 cho biết: Năm nay, liên khu dân cư số 3 và số 4 được tỉnh và thành phố chọn tổ chức làm điểm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nên bà con rất phấn khởi. Mọi công tác đều được chuẩn bị từ sớm, tạo không khí sôi nổi, thật chặt chẽ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa mọi người trong khu dân cư. Theo ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hoàng Diệu: Sau khi nhận được chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố về tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ phường đã sớm xây dựng kế hoạch, triển khai tới 25 khu dân cư trên địa bàn, trong đó hướng dẫn cụ thể các nội dung từ xây dựng báo cáo, chương trình, phân công các thành viên thực hiện, phối hợp tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh đường, ngõ, phố... tạo khí thế sôi nổi để ngày hội đại đoàn kết thực sự là ngày hội của toàn dân.

Theo đồng chí Đặng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Thời gian qua, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã thực sự trở thành ngày hội của các tầng lớp nhân dân với các hoạt động phong phú, ý nghĩa. Ngày hội là dịp để các khu dân cư đánh giá lại một năm thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, trọng tâm là cuộc vận động "Toàn dân đoàn

kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia đình, dòng họ tiêu biểu có nhiều thành tích. Qua nhiều năm, việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết đã và đang là phương thức tập hợp, gắn kết người dân, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa.

Cũng theo đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Để tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã sớm xây dựng kế hoạch, các nội dung tuyên truyền, các văn bản hướng dẫn cụ thể để các khu dân cư chuẩn bị tốt các nội dung. Về phần lễ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu tổ chức ngắn gọn, bảo đảm tính trang trọng; phần hội dài hơn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút sự tham gia của người dân; xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

ĐÀO QUYÊN - TIẾN ĐẠT

## Tập huấn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới

Sáng ngày 5/11, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới.

Tại lớp tập huấn, 358 học viên là cán bộ lao động - thương binh và xã hội, cán bộ hội phụ nữ và cộng tác viên phụ trách công tác trẻ em và bình đẳng giới tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được truyền đạt các kiến thức, kỹ năng về chăm sóc trẻ, cách nhận biết khi trẻ bị xâm hại, trách nhiệm của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em; công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vấn đề bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội...

Thông qua tập huấn giúp các học viên nắm vững các kiến thức về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, từ đó triển khai có hiệu quả tại cơ sở.

NGUYỄN CƯỜNG

## Chuyên đề giáo dục truyền thống



Tiết mục hò kéo pháo của các em học sinh.

Chiều ngày 5/11, Trường Tiểu học Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) tổ chức chuyên đề ngoại khóa "Giáo dục truyền thống" nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019).

Tại buổi ngoại khóa, các em học sinh đã được nghe Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Phạm Trương Uy nói chuyện truyền thống về lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong kháng chiến, những câu chuyện đầy cảm xúc của người chiến sĩ trong kháng chiến và trong thời bình; những kinh nghiệm chiến đấu của bộ đội tên lửa trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong cuốn "Cảm nạng xạ kích" do Đại tá Phạm Trương Uy chủ biên.

Nhiều câu hỏi của các em học sinh Trường Tiểu học Vũ Lạc về những chiến công của quân đội ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã được Đại tá Phạm Trương Uy giải đáp.

Qua buổi ngoại khóa giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về truyền thống anh hùng của dân tộc ta, từ đó mỗi học sinh không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, thi đua học tập tốt, tiếp bước cha ông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

MINH NGUYỆT

## ĐOÀN THANH NIÊN HUYỆN TIỀN HẢI Hưởng ứng phong trào "Thắp sáng đường quê"

Nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới, hưởng ứng phong trào "Thắp sáng đường quê", Đoàn Thanh niên huyện Tiền Hải đã tặng 600 thiết bị điện cho nhân dân; phối hợp với Điện lực Tiền Hải tặng 350 bóng đèn compact tiết kiệm điện. Đồng thời, lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên 17km đường, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, đi lại của người dân, bảo đảm an toàn giao thông và trật tự các vùng nông thôn. Nhờ vậy, đời sống, sinh hoạt, sản xuất, giao thương hàng hóa của người dân thuận lợi hơn, quan hệ làng xóm ngày càng được thắt chặt, góp phần giảm tình trạng gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản...

HỒNG HẠNH

Sinh ra trong một nhà, cùng dạy một trường và cùng đam mê nghiên cứu khoa học, hai anh em Vũ Thanh Hải, Vũ Quang Hòa, giảng viên Trường Đại học Thái Bình đã thực hiện thành công nhiều đề tài khoa học. Các đề tài nghiên cứu của cả hai không chỉ ứng dụng hiệu quả vào đời sống xã hội mà nhiều năm liền còn đạt giải cao tại hội thi sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật tỉnh.

# Hai anh em đam mê nghiên cứu khoa học



Mô hình máy sấy lạnh thông minh của hai anh em Vũ Thanh Hải và Vũ Quang Hòa.

Vũ Thanh Hải sinh năm 1975, hiện đang phụ trách Khoa Công nghệ, Trường Đại học Thái Bình, rất đam mê nghiên cứu khoa học. Từ khi còn là sinh viên, anh đã nghiên cứu, chế tạo ra máy biến áp, động cơ để bàn. Tuy nhiên, đến năm 1996, khi trở thành giảng viên Trường Đại học Thái Bình anh mới có điều kiện để thể hiện nhiều hơn niềm đam mê nghiên cứu của mình. Hải chia sẻ: Trong quá trình lên lớp, tôi thấy thiếu thiết bị phục vụ giảng dạy. Học các môn về kỹ thuật, công nghệ nếu chỉ nói mà không có mô hình trực quan, sinh viên rất khó hiểu. Bởi vậy, tôi bắt đầu nghiên cứu và thực hiện việc giảng dạy vừa nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho bản thân.

Bên cạnh việc nghiên cứu, sáng tạo ra nhiều mô

hình dạy cho sinh viên, Vũ Thanh Hải còn tìm hiểu, chế tạo một số hệ thống điều khiển tự động bán cho doanh nghiệp. Với mong muốn sinh viên có việc làm sau khi ra trường, anh đã nghiên cứu và đưa ra giải pháp đào tạo tạo ra kỹ sư doanh nghiệp. Khi triển khai thực hiện, đề tài đã mang lại nhiều lợi ích cho sinh viên, giúp các em được đến doanh nghiệp

thực hành, hỗ trợ lương khi thực tập và nhận vào làm sau khi ra trường. Bên cạnh đó, trong những học phần chuyên môn, nhà trường đã mời được doanh nghiệp về giảng dạy, chia sẻ kiến thức thực tế. Nhờ đó, nhiều sinh viên Đại học Thái Bình sau khi ra trường đã có công việc ổn định tại một số công ty trong và ngoài tỉnh. Nghiên cứu khoa học sau anh trai nhưng có

chung mục đích nghiên cứu nhằm phục vụ việc giảng dạy và ứng dụng vào thực tiễn đời sống, giảm sức lao động cho người dân, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, Vũ Quang Hòa, sinh năm 1983, giảng viên Khoa Điện, điện tử đã bắt tay vào nghiên cứu từ năm 2009. Đề tài đầu tiên của anh là thiết kế, chế tạo mô hình thực hành PLC S7-200 (bộ thiết kế lập trình).

Năm 2015, anh cải tiến, nâng cấp bộ thiết kế lập trình tham gia hội thi sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật tỉnh và đạt giải nhì. Từ năm 2015 đến nay, hội thi lần nào anh cũng tham gia và đạt giải. Một số đề tài anh tự nghiên cứu như: thiết kế một số mô hình thực hành tự động hóa, giảng dạy tại Trường Đại học Thái Bình và thiết kế, chế tạo máy đập số sản phẩm tự động.

Ngoài các đề tài thực hiện riêng, hai anh em đã phối hợp cùng đồng nghiệp thực hiện chung các đề tài: điều khiển phòng học thông minh, hệ thống tưới nước tự động, cải tiến nhà cũ thành nhà thông minh, hệ thống phân loại sản phẩm theo kích thước... Trong các đề tài trên, nhiều đề tài đã đạt giải cao tại hội thi sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật tỉnh. Có những đề tài đã được chuyển giao, ứng dụng vào thực tiễn tại một số cơ sở sản xuất và phục vụ tưới, tiêu trong nông nghiệp, tiêu biểu như đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống máy sấy lạnh thông minh dùng trong chế biến, bảo quản các loại nông sản. Mục đích nghiên cứu để tài xuất phát từ thực tế Thái Bình là tỉnh nông nghiệp, hàng năm sản lượng nông sản lớn. Các phương pháp chế

biến, bảo quản của người dân còn thủ công, ảnh hưởng đến chất lượng, thời gian sử dụng, gây tổn thất cho bà con. Ưu điểm của giải pháp là có thể sấy và chế biến nhiều loại nông sản, được liệu. Sản phẩm sau khi sấy và chế biến vẫn bảo đảm được chất lượng, thời gian bảo quản lâu hơn, vì thế giá trị của nông sản được cao hơn. Với những hiệu quả ưu việt, đề tài của hai anh em Vũ Thanh Hải và Vũ Quang Hòa đã nhận được sự quan tâm của một số cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hiện mô hình máy sấy lạnh thông minh đã được áp dụng để sấy bánh đa và hương nén.

Thích khám phá, mày mò và nghiên cứu nên niềm đam mê sáng tạo khoa học của hai anh em vẫn chưa có điểm dừng. Từ thực tiễn cuộc sống, cả hai vẫn còn nhiều đề tài ấp ủ. Song để các đề tài có thể ứng dụng vào thực tiễn nhanh chóng, hai anh em chọn hướng đi tìm các cơ sở, doanh nghiệp có nhu cầu chuyển giao để tài vào sản xuất để nghiên cứu, cho ra đời các sản phẩm, giải pháp mà họ cần. Phương châm của cả hai là tạo ra các sản phẩm khác biệt, ưu việt và có giá rẻ hơn so với những sản phẩm thị trường đã có.

HOÀNG LANH

Đảng bộ xã Vũ Lăng có 8 chi bộ với 253 đảng viên. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã chú trọng tuyên truyền, quán triệt, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phân công đồng chí bí thư, cấp ủy viên các chi bộ chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở chi bộ mình. 100% chi bộ đã đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác vào sinh hoạt định kỳ. Thời gian qua, xã Vũ Lăng đã chủ động gắn việc học và làm theo gương Bác với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng tuyên dương gương người tốt, việc tốt, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, coi đây là khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét hướng đến xây dựng

# VŨ LĂNG Làm theo gương Bác

Thời gian qua, xã Vũ Lăng (Tiền Hải) đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, từ đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

NTM nâng cao. Đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", các phong trào, hoạt động của các đoàn thể như: "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Thực hành tiết kiệm theo lời Bác", "Cựu chiến binh gương mẫu", "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi"... từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, xã Vũ Lăng cũng tập

trung tuyên truyền, lồng ghép các nguồn lực nhằm duy trì, nâng cao các tiêu chí NTM mà xã được công nhận đạt chuẩn năm 2014. Từ việc học và làm theo gương Bác đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiêu biểu như Hội Người cao tuổi xã, mặc dù có nhiều hội viên tuổi cao, sức khỏe giảm nhưng vẫn phát huy trí tuệ, đóng góp không nhỏ cho các phong

trào do địa phương phát động. Các cụ luôn gương mẫu đi đầu, vận động con cháu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đơn cử như phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã được 100% chi hội nghiêm túc thực hiện. Cụ Trần Văn Nhở, hội viên Hội Người cao tuổi xã mặc dù đã 90 tuổi vẫn luôn là tấm gương cho con cháu noi theo. Cụ Nhỏ luôn tích cực cùng con

cháu tham gia, đóng góp đầy đủ cho các phong trào của địa phương. Trong xây dựng NTM, cụ Nhỏ đã ủng hộ trồng cây, xây dựng nhà văn hóa thôn, hỗ trợ cơ sở vật chất trường mầm non với số tiền trên 100 triệu đồng. Cụ Nhỏ xứng đáng là tấm gương sáng của Hội Người cao tuổi xã trong phong trào "Tuổi cao gương sáng", "Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền". Hay như Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã không ngừng xây dựng tổ chức hội và phong trào phụ nữ địa phương vững mạnh, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế với nhiều cách làm hay, các gương điển hình trên các lĩnh vực. Tiêu biểu như hội viên Trần Thị Hiền, thôn Hưng Đạo đã từ bỏ tiền, bỏ công lao động để mua giống, trồng hoa ven đường. Nhiều người đến thôn Hưng Đạo để

đường rộng rãi, sạch đẹp, hai bên rực rỡ sắc hoa. Việc làm của chi Hội không chỉ bảo đảm cảnh quan khu vực dân cư mà còn góp phần bảo vệ môi trường địa phương.

Ông Lê Duy Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Lăng khẳng định: Không có sự kết hợp nào tốt hơn bằng việc gắn học và làm theo gương Bác với việc giữ vững, nâng cao các tiêu chí NTM. Việc

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào cuộc sống đối với các tầng lớp nhân dân xã Vũ Lăng.

MẠNH THẮNG



Nhân dân xã Vũ Lăng trồng, chăm sóc hoa ven các trục đường, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.